

**T**heo báo cáo của Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Kiến Xương, từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/6/2019, trên địa bàn huyện đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 7 người; giao thông đường thủy được bảo đảm an toàn, không xảy ra tai nạn giao thông. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn xảy ra 5 vụ va chạm giao thông đường bộ, làm bị thương 5 người. Nguyên nhân của các vụ tai nạn được xác định do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông thiếu hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ, không chú ý quan sát, chủ quan và thiếu ý thức chấp hành biển báo hiệu đường bộ, vạch kẻ đường...

Để giảm thiểu tai nạn giao thông, từ đầu năm 2019 đến nay, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai đến các ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT, đặc biệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiểm soát tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền với phương châm đổi mới nội dung và hình thức. Trong đó, Công an huyện đã phối hợp với Đài TTTH huyện viết tin, bài phản ánh tình hình tai nạn giao thông, các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện xây dựng nội dung, hình ảnh, kể về, in ấn tờ rơi, pa nô, áp phích, băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về những vi phạm của người dân khi tham gia giao thông đường bộ.

Ngoài ra, Công an huyện còn phối hợp với ban ATGT các cấp duy trì hoạt động của 63 tổ tự quản ATGT trên nhiều đoạn

## KIẾN XƯƠNG Bảo đảm trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, những tháng cuối năm 2019, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Kiến Xương sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Kiến Xương kiểm tra phương tiện tham gia giao thông tại thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương).

đường, tuyến phố. Tổ chức ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho 270 lượt người, trong đó có 200 lái xe và 70 hộ dân ven đường. Ra thông báo 260 trường hợp vi phạm trật tự ATGT gửi Đài TTTH huyện, các đơn vị, địa phương, cơ quan, trường học giáo dục, kiểm điểm. Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25/1/2019 của UBND tỉnh, huyện Kiến Xương

đã đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân không làm ồn, tổ chức sự kiện dưới lòng đường các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường huyện. Ngoài tuyên truyền, vận động, UBND huyện còn giao UBND các xã, thị trấn ký cam kết không làm ồn dưới lòng đường với 191 gia đình, tổ chức, cá nhân cho thuê nhà rạp trên địa bàn huyện.

Để bảo đảm ATGT tại các

bến đò ngang trong mùa mưa bão, Công an huyện đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tiến hành kiểm tra các bến khách ngang sông trên địa bàn. Qua kiểm tra, các bến khách ngang sông đều có đầy đủ giấy tờ, còn hiệu lực và vẫn hoạt động bình thường. Trong quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng yêu cầu chủ bến, người điều khiển phương

tiện chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa, thường xuyên kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi qua sông. Bên cạnh đó còn nhắc nhở chủ bến, người điều khiển phương tiện khi thời tiết xấu tuyệt đối không được chở khách qua sông đồng thời có biện pháp neo đậu phương tiện chắc chắn, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Thiếu tá Nguyễn Trường Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Kiến Xương cho biết: Bên cạnh tuyên truyền, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. 6 tháng đầu năm 2019, qua tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 1.021 trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Trong đó, tước giấy phép lái xe 22 trường hợp, tạm giữ 222 xe mô tô, 3 xe ô tô; xử phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước gần 535 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có nồng độ cồn, đón trả khách không đúng nơi quy định, đi sai phân đường, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, không có giấy phép lái xe... Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện còn phối hợp với lực lượng cảnh sát khác và chính quyền các xã, thị trấn triển khai thực hiện Chỉ thị số 04, Chỉ thị số 11 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Kết quả, đã tổ chức thu gom 160 biển quảng cáo, 16 ô che, thanh dờ và nhắc nhở 35 sạp bán hàng, 80 hộ dân ven đường ĐT.458, quốc lộ 37B và các tuyến đường liên xã.

**PHẠM HÙNG**

## Ngăn chặn vi phạm trong kinh doanh đồ điện, điện tử, điện lạnh

**T**heo quy luật, vào mùa nắng nóng, nhu cầu mua sắm đồ điện, điện tử, điện lạnh của người tiêu dùng luôn tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu đó, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh các loại mặt hàng này tung ra thị trường rất nhiều mẫu mã, chủng loại sản phẩm với số lượng lớn. Thực tế đó dẫn tới nguy cơ hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại rất có thể xảy ra.

Khảo sát một vòng trên địa bàn thành phố Thái Bình, chúng tôi ghi nhận hầu hết các siêu thị, đại lý, cửa hàng kinh doanh đồ điện, điện tử, điện lạnh luôn tập nập khách tham quan, mua sắm. Vào thời điểm này, các mặt hàng như quạt điện, máy phun sương hơi nước, điều hòa không khí, tủ lạnh có tốc độ tiêu thụ mạnh. Ông Lê Thành Chung, Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại VHC cho biết: Siêu thị điện máy HC cung cấp hơn 10.000 mã hàng bao gồm đồ gia dụng, đồ điện,



Lực lượng quản lý thị trường tập trung kiểm tra các sản phẩm điều hòa không khí, loại hàng hóa đang có sức tiêu thụ mạnh trên thị trường hiện nay.

điện tử, điện lạnh. Hiện nay, mặt hàng điều hòa không khí có sức tiêu thụ mạnh, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu quản lý của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh, toàn tỉnh hiện có gần 700 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đồ điện, điện tử, điện lạnh. Với số lượng siêu thị, đại lý, cửa hàng

kinh doanh lớn như vậy, người tiêu dùng có nhiều cơ hội lựa chọn mua sắm. Tuy nhiên, qua trao đổi với một số khách hàng khi đi mua sắm, hầu hết họ phụ thuộc vào khả năng tài chính và sự tư vấn từ người bán. Người tiêu dùng chỉ quan tâm đến giá cả, nhãn hiệu sản phẩm chứ không quan tâm đến tem dấu

hợp quy, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và không có kỹ năng phân biệt hàng thật, hàng giả. Anh Nguyễn Văn Nhân, xã Hòa Bình (Vũ Thư) chia sẻ: Quả thực khi đi mua đồ điện tử, người dân chúng tôi không có kiến thức gì để đánh giá chất lượng sản phẩm, hoàn toàn tin vào sự giới thiệu của nhân viên bán hàng. Có mua phải hàng nhái, hàng giả chúng tôi cũng không biết.

Trong những lo lắng của người tiêu dùng và các mối nguy cơ hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại có thể xảy ra khi thị trường đồ điện, điện tử, điện lạnh sôi động, Cục QLTT tỉnh đã chủ động sớm xây dựng kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề đối với mặt hàng này. Cục đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đội QLTT các huyện, thành phố huy động lực lượng tập trung kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình kiểm tra, đồng thời tổ chức tuyên truyền,

phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành. Ông Nguyễn Thái Hùng, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh cho biết: Để đấu tranh ngăn chặn nạn gian lận thương mại trong sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, điện tử, điện

lạnh góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từ đầu tháng 6 đến nay, lực lượng QLTT đã tiến hành kiểm tra 173 lượt doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đồ điện, điện tử, điện lạnh trên địa bàn toàn tỉnh. Cơ bản các tổ chức, cá nhân đều kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có đăng ký kinh doanh và đủ điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã phát hiện và xử lý 51 vụ vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 70.500.000 đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm kinh doanh hàng nhập lậu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; không niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm bán; kinh doanh hàng hóa có nhãn ghi không đủ nội dung bắt buộc; kinh doanh không đúng địa điểm ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và một số hành vi khác.

Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, chống sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng nhóm mặt hàng đồ điện, điện tử, điện lạnh, Cục QLTT tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất gần 300 siêu thị, đại lý, cửa hàng kinh doanh các mặt hàng này. Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện một số quy định về: nguồn gốc xuất xứ; nhãn hàng hóa, việc thể hiện tiêu chuẩn công bố áp dụng, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy; sự phù hợp của hàng hóa đối với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, tài liệu kèm theo và kiểm tra việc công khai thông tin về giá theo quy định.

Với sự vào cuộc kịp thời, Cục QLTT tỉnh quyết tâm quản lý tốt địa bàn, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại trong kinh doanh đồ điện, điện tử, điện lạnh góp phần bình ổn giá cả thị trường và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

**KHẮC ĐUẤN**

## DÂNG HƯƠNG TƯỢNG NIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn các ngành và 90 công nhân lao động, cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với đất nước, dân tộc, với Đảng và với nhân dân. Trước anh linh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp và đoàn viên công đoàn nguyện kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã lựa chọn; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Công đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đề ra; chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

## KHÁM BỆNH, CẤP THUỐC...

(Tiếp theo trang 1)

một số bệnh thường gặp vào mùa nắng nóng. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng, mỗi túi thuốc trị giá 120.000 đồng do Quỹ thiện tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhắc tiếp nối và phát huy truyền thống "Đến ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, được Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng duy trì hàng năm, thể hiện sự tri ân những người đã cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc.

\* Trong ba ngày 18 - 20/7, đoàn cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân (Hưng Hà) tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 1.500 đối tượng chính sách tại 8 thôn của xã Tiên Đức (Hưng Hà). Đây là một trong những hoạt động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện hưởng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019). Qua đó phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và thực hiện hiệu quả phong trào "Đến ơn đáp nghĩa". Thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, chính quyền và nhân dân đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

## RA QUÂN CHIẾN DỊCH...

(Tiếp theo trang 1)

\* Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), sáng ngày 21/7, tại xã Nam Hải (Tiên Hải), Huyện đoàn Tiên Hải phối hợp với các đơn vị tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh lần thứ ba năm 2019. Đây là đơn vị được Tỉnh đoàn chọn làm điểm cấp tỉnh.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tặng 20 suất quà cho 20 đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Nam Hải; các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Nam Tiên Hải đã tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 người là đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn xã Nam Hải; hơn 300 đoàn viên thanh niên đã tham gia vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại và xử lý rác thải gần 2km tuyến đê xã Nam Thịnh. Tổng kinh phí các hoạt động gần 50 triệu đồng.

Cũng trong sáng ngày 21/7, các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã đồng loạt ra quân ngày chủ nhật xanh với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách; các hoạt động hành hương về nguồn, hành trình đến địa chỉ đỏ, báo công, dâng hương tưởng niệm, vệ sinh môi trường, chăm sóc nghĩa trang, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; tu sửa nhà, xây dựng các công trình cho các đối tượng chính sách...

\* Tại xã Nguyễn Xá (Đông Hưng), Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị vừa tổ chức ra quân chiến dịch nhân ái nhân nhân.

Với chủ đề "Hành trình theo bước chân những người anh hùng", đoàn viên thanh niên, học sinh, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban CHQS huyện Đông Hưng đã tham gia các hoạt động: dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, vệ sinh môi trường, chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đông Hưng; tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 7 với chủ đề "Uống nước nhớ nguồn", sinh hoạt chuyên đề "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật An ninh mạng và tình hình an ninh trật tự; nhận diện các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong tình hình mới"...

Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban CHQS huyện Đông Hưng, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công xã Nguyễn Xá; thăm hỏi, động viên, tặng quà 2 mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà và trao học bổng cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại một số xã thuộc huyện Đông Hưng; phối hợp với hãng sơn Mykolor thăm hỏi, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ)... với tổng trị giá 35 triệu đồng.

## Xử phạt hành chính gần 10 tỷ đồng trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

6 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng trên tỉnh đã xử phạt hành chính gần 10 tỷ đồng trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Trong đó, Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố đã kiểm tra, xử lý 13.655 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 1.168 phương tiện, tước 1.253 giấy phép lái xe các loại; lĩnh vực đường thủy đã kiểm tra, xử lý hành chính 576 trường hợp vi phạm, tạm giữ 10 phương tiện; Thanh tra Sở Giao thông Vận tải lập 41 biên bản kiểm tra chuyên ngành, 22 biên bản làm việc với các tổ chức, cá nhân, 65 biên bản vi phạm hành chính; trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đã tiến hành kiểm tra 400 xe, trong đó có 100 xe vi phạm.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố sẽ tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, tập trung thực hiện Kế hoạch số 827/KH-CAT-PC08 ngày 15/5/2019 của Công an tỉnh về tăng cường kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tập trung tuần tra, xử lý triệt để tình trạng xe dù, bến cóc, xe hợp đồng trái hình, xe chạy không đúng đường tuyến trên địa bàn thành phố Thái Bình...

**HẢI DƯƠNG**

## TIÊN HẢI Điều trị cai nghiện bằng Methadone cho 433 lượt bệnh nhân

Đến tháng 6/2019, hai cơ sở điều trị cai nghiện bằng Methadone của huyện Tiên Hải đã điều trị cho 433 lượt bệnh nhân, trong đó số bệnh nhân đang điều trị là 154. Việc điều trị cai nghiện bằng Methadone đã mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, gia đình người bệnh và xã hội; hành vi sử dụng ma túy trong số bệnh nhân tham gia điều trị bằng Methadone giảm rõ rệt, nhờ vậy đã giúp người nghiện ma túy cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng, ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt với cộng đồng xã hội, nhiều bệnh nhân có việc làm, thu nhập ổn định để nuôi sống bản thân và gia đình.

**MANH THẮNG**



Các thiết bị làm mát không khí được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.